



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ฉบับที่ 5

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงกว้างและระบาดรุนแรงมากขึ้น ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชัยนาท นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พังงา เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี สุโขทัย และอุทัยธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย จำนวน 38 จังหวัด นั้น

อนุสนธิตามประกาศดังกล่าว เพื่อควบคุมสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาดไทย ดังนี้

1. บุคลากรทุกคนต้องรายงานผลการประเมินสุขภาพตนเองทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ห้ามบุคลากรเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศไว้
3. สำหรับบุคลากรหรือคนในครอบครัว เดินทางกลับจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ให้บันทึกข้อมูล Timeline พร้อมทั้งแนบหลักฐานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ ผ่านช่องทางไลน์หรือ iOffice ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาในการอนุญาตให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home : WFH) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) โดยให้ยึดหลักปฏิบัติ

ตามคำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4. บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home : WFH) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
  - 4.1 อาจารย์ที่มีวันสอนให้ลงเวลาเข้างานและเลิกงานผ่าน Google Form ตามเวลาเข้างาน ตามปกติ คือ 08.15 – 16.30 น.
  - 4.2 อาจารย์ที่ไม่มีวันสอนให้ใช้สิทธิวันหยุดพิเศษ หรือวันลาอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักทรัพยากรมนุษย์รับทราบ
  - 4.3 บุคลากรทั่วไป ให้ใช้สิทธิวันหยุดพิเศษ หรือวันลาอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักทรัพยากรมนุษย์รับทราบ
5. ให้ผู้บริหารหน่วยงานวางแผนการทำงาน กรณีบุคลากรที่ต้องกักตัวภายในที่พักอาศัยตนเอง โดยมีการกำกับดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
6. มหาวิทยาลัยหาดีใหญ่มีความห่วงใยบุคลากรทุกคน จึงขอให้บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด และกรณีที่มีอาการไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก/ หายใจถี่ เจ็บหน้าอก หรือมีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักทรัพยากรมนุษย์ทราบทันที

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564



(ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์)

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดีใหญ่